

# คำประกาศสดุดีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันปิยมหาราช

วันพุธ 23 ตุลาคม 2557

ของผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง

\*\*\*\*\*

วันที่ 23 ตุลาคม 2557 / เป็นวันคล้ายวันเสด็จสวรรคต /  
ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ จุฬจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  
พระปิยมหาราชเจ้า / ครบรอบ 104 ปี ข้าพเจ้า นายปวิณ ชำนิประศาสน์  
ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง / พร้อมด้วยพสกนิกรทุกหมู่เหล่า / จึงได้พร้อมกัน  
มาแสดงความกตัญญูตเวที / ถวายสักการะแด่พระองค์ท่าน / ณ บรมราชา-  
นุสาวรีย์ แห่งนี้

ตลอดรัชสมัยอันยาวนานยิ่งของพระองค์ / ประเทศไทยได้ประสบ  
กับการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ / อย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน / พระองค์ได้ทรง  
ประกอบพระราชกรณียกิจ / ที่สำคัญไว้มากมายหลายประการ กล่าวคือ

ในรัชสมัยของพระองค์ / ประเทศมหาอำนาจทางยุโรป / กำลังแสวงหา  
เมืองขึ้น / บรรดาประเทศเพื่อนบ้านใกล้เคียงกับประเทศไทย / ต่างตก  
เป็นเมืองขึ้น ของประเทศมหาอำนาจยุโรปทั้งสิ้น / สำหรับประเทศไทย /  
ถูกคุกคามหลายครั้ง / แต่พระบาทสมเด็จพระจุฬจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว / ทรงใช้  
พระปรีชาญาณอันสุขุมคัมภีรภาพ / จึงรักษาเอกราชของไทยมาโดยตลอดภัย  
ประเทศไทยจึงเป็นประเทศเดียว / ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ / ที่ไม่ตกเป็น  
เมืองขึ้นของประเทศมหาอำนาจ / และเป็นยุคที่ประเทศชาติบ้านเมือง /  
ได้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง / อย่างใหญ่หลวงเกือบทุกด้านทุกสาขา /  
จนเรียกได้ว่าเป็นการปฏิรูปครั้งสำคัญของชาติ อาทิ

การเลิกทาส เดิมกฎหมายได้กำหนดให้มีการแบ่งแยกทาสไว้ /  
กว่าพระองค์จะทรงปลดทาส ให้เป็นไทยได้สมบูรณ์ / ขจัดระบบทาสในเมือง /  
ให้หมดสิ้นต้องใช้เวลาจนถึง 32 ปี / โดยดำเนินการเป็นขั้น เป็นตอน /  
อย่างเด็ดเดี่ยว และจริงจัง

การปฏิรูปการปกครอง ได้มีประกาศพระบรมราชโองการ / ให้แบ่งลักษณะการปกครองเสียใหม่ / ในปีพุทธศักราช 2431/ทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และท้องถิ่น / ทำให้กิจการงานเมือง ดำเนินการตามระเบียบแบบแผนใหม่ / ช่วยให้เกิดความคล่องตัว / และราษฎรได้ใกล้ชิดข้าราชการยิ่งขึ้น

การปฏิรูประบบการศึกษา ทรงโปรดให้ประกาศใช้ “แผนการศึกษาชาติ” / ขึ้นบังคับใช้ทั่วพระราชอาณาจักร / เป็นครั้งแรกในประเทศ รวมทั้งวางหลักสูตรขึ้นใหม่ตามลำดับ/ ตั้งแต่ระดับต้นไปจนถึงระดับสูง

การปฏิรูปสังคมและเศรษฐกิจ

- ด้านการคลัง โปรดให้ยกเลิกระบบเจ้าภาษีนายอากร / แล้วมีพระบรมราชโองการ/ จัดตั้งหอรัษฎากรพิพัฒน์ขึ้น ทำหน้าที่รักษามลประโยชน์แผ่นดิน/ และดำเนินการเรื่องงบประมาณ / ทำให้เงินค่าภาษีเข้าท้องพระคลังโดยไม่รั่วไหล

- ด้านการศาลและกฎหมาย ได้ทรงโปรดให้จัดตั้งกระทรวงยุติธรรมขึ้น/ มีเสนาบดีรับผิดชอบ/ ทั้งนี้ เพื่อให้สังคมเป็นไปอย่างมีระเบียบแบบแผน / ที่ดีตามความเหมาะสมแห่งวัฒนธรรม / และขนบธรรมเนียมประเพณีไทย และเป็นไปตามครรลอง นานาอารยะประเทศ

นอกจากนี้/ พระองค์ยังได้เสด็จประพาส / เพื่อทรงเยี่ยมเยียนใต้ถ่มทุกซอกซอกทุกซอกทุกซอก/ ด้วยพระมหากรุณาธิคุณนี้/ พระองค์ท่านจึงเป็นพระองค์เดียวที่ปวงชนชาวไทย / เต็มใจสร้างอนุสาวรีย์ขึ้นถวาย / ตั้งแต่ยังทรงมีพระชนมพรรษาชีพอยู่ / คือพระบรมรูปทรงม้า / และถวายพระนามาภิไธย พระองค์ท่านว่า “พระปิยมหาราช”

จากพระราชกรณียกิจนานัปการ / ซึ่งเป็นผลดีต่อประเทศชาติ / อย่างมากมายที่กล่าวมานี้/ เมื่อปีพุทธศักราช 2544/ องค์การเพื่อการศึกษา

วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) /ได้ประกาศยกย่อง  
พระเกียรติคุณ / เป็นบุคคลสำคัญของโลก/ ในฐานะที่ทรงเป็นผู้มีผลงานดีเด่น  
6 ด้าน คือ ด้านการศึกษา วัฒนธรรม สังคมศาสตร์ มานุษยวิทยา การพัฒนา  
สังคม และการสื่อสาร / แม้พระองค์จะเสด็จสวรรคตเป็นเวลานานแล้ว /  
แต่พระเกียรติคุณ/ และพระมหากรุณาธิคุณในพระองค์ / หาได้เสื่อมเลือนไปจาก  
จิตใจของปวงชนชาวไทยไม่/

บัดนี้ ข้าพระพุทธเจ้า                      พร้อมด้วยข้าราชการ ตำรวจ ทหาร สมาชิก  
เหล่ากาชาดจังหวัด นักเรียน พ่อค้า ประชาชน และกลุ่มพลังมวลชนต่างๆ  
/ขออน้อมเกล้าถวายเครื่องสักการะแด่พระองค์ / หากทรงทราบด้วยญาณวิถิต  
ก็ตาม /ขอได้โปรดทรงรับเครื่องสักการะนี้ / และจงทรงปกปักรักษา เอกราช  
และอธิปไตยชาติไทย / พร้อมด้วยพระบรมราชจักรีวงศ์ / ให้ดำรงสถิตมั่นคง /  
อยู่ชั่วกาลนานเทอญ

.....